



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดจังหวัดลำปาง (ฝ่ายบริหารทั่วไป) โทร. ๐๕๔-๒๑๘๒๑๗ โทรสาร ๐๕๔-๒๑๗๕๕๐  
ที่ ลป ๐๐๐๘/๑๓๗ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔  
เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และพนักงานราชการ

ตามที่กรมปลัดจังหวัดกำหนดให้สำนักงานปลัดจังหวัดลำปาง จัดทำตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑/๒๕๖๔) และสำนักงานปลัดจังหวัดลำปางได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร ชื่อ “โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับทักษะการเป็นวิทยากร” โดยมีบุคคลเป้าหมายเป็นหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และพนักงานราชการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการ หัวข้อ “ทักษะการเป็นวิทยากร” ในวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดจังหวัดลำปาง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายศรี ธิบุญมากร)  
ปลัดจังหวัดลำปาง

บัญชีรายชื่อบุคคลเป้าหมาย โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ "ทักษะการเป็นวิทยากร"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑/๒๕๖๔)

สำนักงานปลัดเลขาธิการจังหวัดลำปาง

ลำดับ	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง		ความสามารถที่ต้องพัฒนา	
		ข้าราชการ	พนักงานราชการ	ชื่อความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา	โดยวิธีอื่นๆ (Non-Training)
๑	นายสุชล ไชยศิริ	สัตวแพทย์อาวุโส	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๒	นายสมบุญรณ์ เครือฟู	สัตวแพทย์อาวุโส	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๓	นายเกียรติภูมิ อุ่นกาศ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๔	นางอำพรพรณ์ รุฬัก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๕	วาทิ ร.ต.อภิวัฒน์ ธนารัตน	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๖	นางสาวสุนิสา แป้นงาม	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๗	นายองอาจ อุปาลี	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๘	นายณัฐพล มะโนใจ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๙	นางสาววีรพร ทะมะโน	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๑๐	นายสุรินทร์ ศรีเมือง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๑๑	นางสาวณิชา มนต์ชัยมงคล	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๑๒	นางสาววันทณีย์ ปิ่นจันทยา	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง

๑๓	นางสาวพิชญ์ญาณ์ อยู่จำรัส	นายสัตวแพทยหญิงปฏิบัติกร	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๑๔	นางสายทิพย์ เจริญสนองกุล	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๑๕	นายวินัย พานทอง	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๑๖	นางสาวดารดร เมื่องลอง	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	-	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๑๗	นายกิตติทอง ตูลเดรัมย์	-	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๑๘	นางสาวนันทธมณ เมื่องมูล	-	นักวิชาการสัตวบาล	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๑๙	นางสาวกมลรัตน์ ลูกประคำ	-	นักวิชาการสัตวบาล	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๒๐	นางอารีรัตน์ อุปาลี	-	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๒๑	นายอำนาจ บุษวงค์	-	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๒๒	นายสุทธิพร พงศ์ไพโรจน์	-	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๒๓	นางเรณิต เจริญเมณี	-	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
๒๔	นางสาวกัญชุลิกา วงศ์จันทา	-	นักจัดการงานทั่วไป	ทักษะการเป็นวิทยากร	การพัฒนาตนเอง
	<b>รวม</b>	<b>๑๖ คน</b>	<b>๘ คน</b>		